



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

NỘI DUNG CHÍNH

- Hoạt động học tập
- Chương trình học Tiếng Việt
- Các hoạt động trong tháng 11 tại SIS Ha Long
- Thông báo gửi Quý phụ huynh



Tiết Toán của học sinh lớp 3



Các hoạt động ngoài trời

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục Quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Hoạt động học tập, Tiến sĩ Roberta Konrad – Hiệu trưởng

Thầy trò Trường Quốc tế Singapore đều đang nỗ lực từng ngày trong các hoạt động dạy và học. Trình độ Tiếng Anh của các em đã có nhiều tiến bộ khi các em được rèn luyện các kỹ năng viết, đọc và giao tiếp hàng ngày. Chúng tôi mong rằng về nhà các em cũng chăm chỉ luyện tập và riêng với các bạn Tiểu học thì sẽ cùng bố mẹ luyện đọc thêm trên Chương trình Razkids vào mỗi tối. Vào ngày 14 tháng 10, Quý phụ huynh đã có buổi Họp Phụ huynh định kỳ với Ban giám hiệu Nhà trường để nắm được thông tin chính về tình hình chung của trường, và sau đó, đến lớp của con mình để trao đổi thêm với giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập, chương trình và mục tiêu cần đạt được của mỗi học sinh. Bên cạnh đó, phụ huynh đều được xem những sản phẩm trưng bày ngay tại lớp của các em học sinh và nhận được báo cáo học tập cho Học phần 1.

Lễ hội Halloween đã diễn ra vô cùng thành công tại trường vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 với sự góp mặt của cô Ashleigh tham gia chủ trì và điều phối các hoạt động trong chương trình. Các em học sinh đã biểu diễn các tiết mục múa hát theo chủ đề Halloween cũng như cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi thú vị như: "vượt chướng ngại vật"; "ăn táo treo dây", diễu hành quanh trường với phần "cho kẹo hoặc bị ghẹo" (trick or treat). Các em học sinh đã vô cùng hào hứng tham gia các hoạt động và tất cả mọi người đều yêu thích các màn biểu diễn và hóa trang của các em học sinh. Cảm ơn tập thể SIS @ Hạ Long đã cùng nhau làm nên một lễ hội đầy thành công theo đúng tinh thần của Halloween.

Chương trình học Tiếng Việt, Cô Bùi Thị Hương, Hiệu phó phụ trách chương trình Tiếng Việt

Các em học sinh đã làm quen với chương trình học tại trường, có nhiều tiến bộ trong học tập và tích cực tham gia vào các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các em đã biết cách phối hợp với nhau khi tham gia học theo nhóm, biết phương pháp làm các bài tập và tích cực tham gia chương trình Violympic, một chương trình Toán trực tuyến bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các bài toán trên Violympic có hình ảnh âm thanh sống động khiến trẻ rất thích thú.

Địa chỉ: Phường Hùng Thắng
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Tel: + 84 33 384 1466

Fax: + 84 33 384 1488

Các bạn nhỏ tung bừng đón lễ Halloween



Tiết mục văn nghệ của Khối Tiểu học lớp 1 -2



Hàng ghế khán giả



Học sinh lớp 3 diễn kịch và tham gia hóa trang

Đây là sân chơi bổ ích giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học trên lớp, tiếp cận nhanh với máy tính và công nghệ mới, đặc biệt phần giải Toán bằng Tiếng Anh giúp học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng và trau dồi kiến thức để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Các hoạt động trong tháng 11 tại trường SIS @ Hạ Long

Tháng này, các em học sinh sẽ có chuyến thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh. Thăm quan Bảo tàng là cơ hội tốt giúp các em hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của quê hương.

Các Câu lạc bộ ngoại khóa sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12, bao gồm CLB tiếng Anh, CLB tiếng Việt và Toán, CLB Khiêu vũ, CLB Âm nhạc, CLB Cờ vua và CLB Nghệ thuật & Thủ công. Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký tham gia, thời gian biểu và mức phí (nếu có) sẽ được gửi đến Quý phụ huynh vào cuối tháng 11.

Thông báo gửi Quý phụ huynh

- Nhà trường chỉ nhận học sinh từ 7:30 sáng.
- Giờ tan học là 15:30 đối với các lớp mẫu giáo và 16:00 đối với các lớp Tiểu học.
- Các em học sinh trông rất gọn gàng và cẩn thận khi mặc đồng phục. Quý phụ huynh vui lòng mặc đồng phục cho các em trước khi đến trường hoặc để đồng phục trong cặp sách trong trường hợp nếu các em học sinh mẫu giáo không muốn mặc vào buổi sáng, các cô giáo ở trường sẽ giúp các bạn thay khi đến lớp.
- Chuyến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh được dự kiến vào ngày 25, 29, 30 tháng 11 cho toàn thể học sinh và đây là chuyến đi không mất phí. Phiếu đăng kí đi tham quan sẽ được gửi về nhà để Quý phụ huynh kí và gửi lại Nhà trường. Trong trường hợp Quý phụ huynh không muốn cho con tham gia, trường sẽ sắp xếp cho các em ở lại lớp học và tham gia các hoạt động dưới sự giám sát của nhân viên Nhà trường.
- Nếu Quý phụ huynh có nhu cầu tham gia chuyến dã ngoại tại Bảo tàng cùng con em mình, xin vui lòng gặp cô giáo chủ nhiệm lớp để đăng kí. Mỗi lớp có thể có 3 phụ huynh đi cùng, tuy nhiên, Quý phụ huynh vui lòng chủ động sắp xếp phương tiện đi lại và tự chi trả vé vào cửa Bảo tàng.
- Thứ Sáu, 16 Tháng 12 năm 2016, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng sinh. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến Quý phụ huynh trong tháng 12. Nhà trường hy vọng toàn thể Quý phụ huynh có thể tham gia và góp mặt vào sự kiện từ thiện ý nghĩa này.